

## ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

อพ.สธ. – กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. , ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ., นายขจรศักดิ์ วรประทีป หัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ – กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมจันทระเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมของ อพ.สธ. – กระทรวงศึกษาธิการ และสรุปผลการดำเนินงาน โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญ ทรัพย์ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และมีประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

๑ แนวทางการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม/ ใบบาง ๙ ใบบาง

๒ ระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. และแอปพลิเคชัน

๓ เสนอแนวทางการดำเนินงานเรื่อง “อพ.สธ. มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

๔ พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. เช่น มันป่า/มันพื้นบ้าน, พืชจาก

๕ การส่งและเกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ฯ และแหล่งงบประมาณต่าง ๆ

๖ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงานและศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

๗ ประมวลภาพและบรรยากาศ “การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๘” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๘ ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๙ ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๕ ปีที่แปด (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๔) ของกระทรวงศึกษาธิการ





